

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๗๖๑



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๔ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่อง คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๐๑/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับ
การปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค

เรียน รอง-นรม., กระทรวง ทบวง กรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๐๑/๒๕๕๕
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๐๑/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมาย
ให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค ความละเอียดปรากฏตามสำเนาคำสั่งที่ส่ง
มาด้วยนี้

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม
๒๕๕๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจุลยุทธ หิรัญยะวสิต)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๕๐๐๐ ต่อ ๓๒๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๐๖๔

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

ที่ ๓๐๑/๒๕๔๔

เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค

โดยที่เป็นการสมควรมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค เพื่อประโยชน์ในการประสาน ติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือ และประเมินผล การปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคให้บังเกิดประสิทธิภาพ เรียบร้อย รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้โดยไม่มีอุปสรรคด้านกลไกการบริหารราชการ โดยในชั้นนี้สมควรใช้พื้นที่เขตตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีอยู่แล้วเป็นหลัก

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๑) (๙) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

๑. พื้นที่

๑.๑ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ) กำกับการปฏิบัติราชการในพื้นที่ดังนี้

เขตตรวจราชการที่ ๗ ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัด กาฬสินธุ์ นครพนม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร อุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ

เขตตรวจราชการที่ ๑๐ ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง

เขตตรวจราชการที่ ๑๒ ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัด ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

๑.๒ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) กำกับการปฏิบัติราชการในพื้นที่ดังนี้

เขตตรวจราชการที่ ๖ ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัด ขอนแก่น เลย สกลนคร หนองคาย อุดรธานี และหนองบัวลำภู

เขตตรวจราชการที่ ๘ ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัด กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ สุโขทัย และอุทัยธานี

๑.๓ รองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) กำกับการปฏิบัติราชการในพื้นที่ดังนี้

เขตตรวจราชการที่ ๓ ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว

เขตตรวจราชการที่ ๕ ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และมหาสารคาม

๑.๔ รองนายกรัฐมนตรี (นายกร ทักษะรังสี) กำกับการปฏิบัติราชการในพื้นที่ดังนี้

เขตตรวจราชการส่วนกลาง ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กรุงเทพมหานคร

เขตตรวจราชการที่ ๑๑ ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัด ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช

และให้มีอำนาจหน้าที่ประสานและติดตามการปฏิบัติราชการส่วนราชการทุกแห่งที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศด้วย

๑.๕ รองนายกรัฐมนตรี (นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช) กำกับการปฏิบัติราชการในพื้นที่ดังนี้

เขตตรวจราชการที่ ๔ ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัด กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร

เขตตรวจราชการที่ ๙ ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัด พิชณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์

๑.๖ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิชณุ เครืองาม) กำกับการปฏิบัติราชการในพื้นที่ดังนี้

เขตตรวจราชการที่ ๑ ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัด นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง

เขตตรวจราชการที่ ๒ ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัด ชัยนาท นครนายก ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และสุพรรณบุรี

๒. การกำกับการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคตามคำสั่งนี้ หมายถึง การตรวจราชการ การขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่รายงานเหตุการณ์และผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี การประสานราชการเพื่อให้เกิดการบูรณาการ

การติดตามผล การเร่งรัด การให้คำแนะนำช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ และ การประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่เข้าแทรกแซง การปฏิบัติราชการที่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด

๓. ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่องร่วมกับ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จัดทำหลักเกณฑ์ ขอบเขต และวิธีการในการกำกับการปฏิบัติราชการ เสนอต่อที่ประชุมร่วมกันของรองนายกรัฐมนตรี เมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมร่วมกันแล้ว ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวได้

๔. ให้รองนายกรัฐมนตรีแต่ละคนรายงานปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเนื่องจากการกำกับการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการ หรือพื้นที่ในความรับผิดชอบของตนต่อนายกรัฐมนตรีทุกสามสัปดาห์

๕. ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดให้ผู้ตรวจราชการสำนัก นายกรัฐมนตรีประจำเขตตรวจราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นฝ่ายเลขานุการของ รองนายกรัฐมนตรีแต่ละคน และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ตรวจราชการกระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดที่เกี่ยวข้องเสนอข้อมูล อำนวยความสะดวก และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งนี้ด้วย สำหรับการกำกับการปฏิบัติราชการ ส่วนราชการในต่างประเทศ ให้ทุกกระทรวงที่มีส่วนราชการในต่างประเทศให้ความร่วมมือ ตามข้อนี้โดยอนุโลม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

พันตำรวจโท



(ทักษิณ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี